



## ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี

เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งานอาคาร จำนวน 1 โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะจัดจ้างสอบราคาจ้าง  
โครงการก่อสร้าง ฯ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งาน  
อาคาร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีสอบราคา ตามรายละเอียดดังนี้ .-

### โครงการก่อสร้างติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 2 บ้านควนศรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งกล้องวงจรปิด ของหมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยดำเนินการก่อสร้างติดตั้งกล้องวงจรปิด  
ภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย เครื่องบันทึกภาพ 8 ช่อง มาตรฐาน H.264 บันทึกภาพ D 150  
fps แสดงภาพแบบ Real-time 200 fps , รองรับ SATA Harddisk 2 ลูก มี DVD/USB 2.0 สำหรับสำรองข้อมูล ,รองรับการ  
ควบคุมผ่าน internet จำนวน 1 เครื่อง, กล้องแบบ infrared Camera 650Tvl เซ็นเซอร์ 1/3 " Sony CCD , ปรับเลนส์ได้ 4-9  
mm ค่าการรับแสงน้อย 0.1 Lux/F2.0 , อินฟราเรด 96 ดวง 50 ม. มาตรฐาน IP 65 , ไฟเลี้ยง AC 220 V จำนวน 6 ตัว , สาย  
นำสัญญาณ RG – 6 U ซีลล์ 95% สำหรับกล้องวงจรปิด ตามจุดติดตั้งที่กำหนด, Harddisk 1000Gb (HDD for CCTV)  
จำนวน 1 ชุด และ จอมอนิเตอร์ LED 20" จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง, ตู้ใส่อุปกรณ์ 1 ตู้ พร้อมติดตั้ง ป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน 2 ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง  
แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนศรี กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ส่วนโยธา)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4 ข้อ (1) หน้าที่ 45

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน 232,000.- บาท มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  
92,800.- บาท กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ 60 วัน

### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ที่ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน  
ท้องถิ่นในขณะที่ยื่นของสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 40% ของราคากลางแต่ละโครงการที่เทศบาลตำบล  
ควนศรีกำหนด และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ  
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่  
เทศบาลตำบลเชื่อถือ
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลควนศรี ณ ที่  
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของหน่วยการบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่น

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

#### กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง หากผู้ประสงค์จะยื่นซองของสอบราคาไม่มารับฟังคำชี้แจงและไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองจะถือว่าผู้นั้นได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรค และปัญหาต่างๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรค และปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พินิจและขอขยายเวลาการทำต่อเทศบาลตำบลมิได้

#### กำหนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และ

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ยื่นซอง ณ กองคลัง เทศบาลตำบลควนศรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในการเปิดซองสอบราคาให้ผู้เสนอราคาต้องอยู่ด้วยตนเองหากไม่อยู่ถือว่าสละสิทธิ์ในการชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารในการสอบราคา และจะมาชี้แจงข้อโต้แย้งภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลควนศรี ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 - 24 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปัจจุบันและสำเนาหนังสือรับรองการดำเนินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันซื้อเอกสารประกอบการสอบราคา หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.khuansri.go.th](http://www.khuansri.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7726-7049 ต่อ 2 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2557

(นายทวีศักดิ์ ชุมณี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี